

28 สิงหาคม 2561

เรื่อง ขอคัดค้านการขยายอายุการฉีดวัคซีน HPV และให้ประชาชนร่วมจ่ายหรือจ่ายเงินซื้อวัคซีนเอง
เรียน คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มให้บริการวัคซีน HPV ในโรงเรียนแก่เด็กหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยไม่คิดมูลค่าตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาปี 2560 ซึ่งเด็กหญิง ป.5 ในประเทศไทย เป็นอายุที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากร้อยละ 97 ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์และยังเป็นวิธีการที่เหมาะสมเพราะการให้บริการฉีดวัคซีนในโรงเรียน ส่งผลให้อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มสูง และขณะนี้เกิดปัญหาไม่สามารถหาวัคซีน มาฉีดให้กับเด็กได้ตามแผนที่วางไว้ นั้น

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้เสนอ "ทางเลือกการขยายการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในเยาวชนไทย" (HPV vaccinc catch-up) เพื่อให้คณะกรรมการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นต่อการขยายกลุ่มอายุการเข้าถึง วัคซีนกลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนไทยหญิงที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) ใน เยาวชนไทย รวม 4 ทางเลือก ได้แก่

- 1) รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้กับกระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการ
 - 2) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน โดยประชาชนร่วมจ่ายวัคซีนราคาสูงกว่าท้องตลาด (Co-payment)
 - 3) หน่วยงานรัฐในแต่ละพื้นที่ที่มีความพร้อมเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ เช่น อปท. และสำนักอนามัย กทม. เป็นต้น
- และ 4) ประชาชนจ่ายเงินซื้อวัคซีนเอง

ทั้งนี้คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้รอบด้าน รวมถึง ข้อจำกัดด้านงบประมาณจัดซื้อจัดหาวัคซีนของภาครัฐแล้ว จึงมีมติให้การสนับสนุนทางเลือกที่ 3 โดยสนับสนุน ให้หน่วยงานท้องถิ่นที่มีศักยภาพ พิจารณาจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมาให้บริการฟรีกับเยาวชนกลุ่ม ดังกล่าวได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทางเลือกที่ 4 หากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี ข้อจำกัดในด้านงบประมาณและหรือด้านอื่นๆ โดยสนับสนุนให้วัคซีนเอชพีวีเป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับที่ ผู้ปกครองต้องจ่ายเงินซื้อวัคซีนเองสำหรับเยาวชนกลุ่มดังกล่าวเช่นกัน

องค์การภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสุขภาพผู้หญิงที่มีรายนามท้ายหนังสือฉบับนี้ ขอคัดค้านมติของ คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทั้งเรื่องการขยายอายุและการให้ประชาชนต้องจ่ายเงินซื้อวัคซีนเอง เนื่องจากเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนอย่างชัดเจน ในขณะที่วัคซีนที่มีการนำมาฉีดมี ประสิทธิภาพต่ำ สามารถป้องกันได้เพียง 2 สายพันธุ์ และเป็นวัคซีนที่กำลังจะหยุดผลิต หยุดขาย เพราะมีวัคซีน

เครือข่ายผู้หญิงในระบบหลักประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว

๔๙๔ ซ. ๑๔ ถ.ลาดพร้าว ๑๐๑ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๗๗-๕๒๕๕ โทรสาร ๐ ๒๓๗๗-๔๗๑๙

494 Soi 14, Ladprao 101 Road, Bangkabi, Bangkok 10240, Tel.0-2377-5255 Fax; 0-2377-9719 Email:nunakitty@gmail.com

ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีกว่าออกมาสู่ตลาด การจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับเด็กหญิงกลุ่มเป้าหมายเดิมยังไม่สามารถทำได้เพียงพอ แต่กลับมีข้อเสนอและผลักดันให้มีการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน HPV ชนิดดังกล่าวเพิ่มเติม ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นผลกันเลย อีกทั้งยังสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ประชาชนอาจเข้าใจผิดคิดว่าวัคซีนนี้จะสามารถป้องกันลูกหลานของตนเองให้ปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก เป็นให้การข้อมูลไม่ครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ เนื่องจากเป็นมติของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค บริษัทอาจนำเอามตินี้ไปหาประโยชน์ทางการค้าได้

จึงขอให้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติพิจารณาเหตุและผลที่องค์กรภาคประชาสังคมให้ได้มา และไม่เห็นชอบต่อการขยายอายุและให้ประชาชนต้องจ่ายเงินเองเพื่อซื้อวัคซีน HPV ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

เครือข่ายผู้หญิงในระบบหลักประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว

เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ ประเทศไทย

มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน

สมาคมครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว

สมาคมจิตอาสาสร้างสุข

มูลนิธิพิทักษ์สตรีและเด็ก

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

เครือข่ายคนรักสุขภาพมุทรีโสธรเจริญราชธานี

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายผู้บริโภครจ.สุรินทร์

(ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 11 ศูนย์ ใน 5 จังหวัด เขต 10 อุบลราชธานี)

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดพะเยา

มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

มูลนิธิธรรมาภิบาลพัฒนา

ม้วน ถิ่นวิสัย, ศูนย์ประสานงาน ขบวนการเครือข่ายผู้หญิงไทย จ.กาฬสินธุ์

อำพร ไพรรณาสัมพันธ์ , เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย

สุมาลี โตกทอง , นักกิจกรรมอิสระ

จิตติมา ภาณุเตชะ , นักพัฒนาสังคมอิสระ